
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 6/2562 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายทินกร  นําบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๒. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๒. นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๓. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๑. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๔. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. อ.ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อ.ดร.กฤษฎา บุญชม รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๗. ผศ.สุขานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๘. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๙. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๐. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๑. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๒. อ.ดร.สมศักด์ิ บุญแจ้ง อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๓. อ.ดร.พรรณี สุวัตถี อาจารย์ประจําภาควิชาเทคนิคการศึกษา 

คณะครุศาสตร ์
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

 - ไม่มี - 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ติดราชการ 
จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ี 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

  1.3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปทีี่ 3 ฉบบัที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
  1.3.2 พระราชบญัญตัเิกี่ยวกบัการจัดตั้งกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเก่ียวกับการจัดต้ังกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.2 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
  



๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖2 วันที่ 3 เมษายน 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/๒๕๖2 วันที่ 3 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 17 บรรทัดที่ 20 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...ไปพิจารณาให้รอบรอบอีกครั้งหน่ึง...” 
  เป็น “...ไปพิจารณาให้รอบรอบรอบคอบอีกครั้งหน่ึง...” 

2. หน้า 17 บรรทัดที่ 31 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...ของอาจารย์และหลักฐานเท่าน้ัน” 
  เป็น “...ของอาจารย์และจากหลักฐานที่ใช้ในการสอนเท่าน้ัน” 

3. หน้า 17 บรรทัดที่ 34 เพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “มอบอนุกรรมการบริหารงานบุคคล...” 
  เป็น “มอบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล...” 

4. หน้า 20 บรรทัดแรก แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “90% ของ PM 2.5 ที่สุดหายใจเข้าไป...” 
  เป็น “90% ของ PM 2.5 ที่สุดสูดหายใจเข้าไป...” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖2 วันที่ 3 เมษายน 2562 ตามท่ีแก้ไข  
 
 ๒.2 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2 วันที่ 24 เมษายน 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/๒๕๖2 วันที่ 24 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 31 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ 
  จากเดิม “สร้างสมรรถนะมากย่ิงขึ้นตามกระแสและแนวโน้มการศึกษาโลก...” 
  เป็น “สร้างสมรรถนะมากย่ิงขึ้นตามกระแสและแนวโน้มการศึกษาโลก...” 

2. หน้า 31 บรรทัดที่ 13 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “...สิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เคยมี” 
  เป็น “...สิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ อาจเป็นส่วนประกอบอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เคยมี” 



๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

3. หน้า 31 ตัดข้อความในบรรทัดที่ 14 - 16 ออกทั้งหมด 
4. หน้า 31 บรรทัดที่ 17 และ 18 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 

  จากเดิม “...อาจแตกต่างกันออกไปไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจาก...” 
  เป็น “...อาจแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน่ืองจาก...” 

5. หน้า 32 บรรทัดแรก แก้ไขข้อความ 
  จากเดิม “...ดังน้ัน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและคํานึงถึง...” 
  เป็น “...ดังน้ัน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและคํานึงถึง...” 

6. หน้า 32 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความ 
  จากเดิม “...ระหว่างภาคการศึกษาเข้าไปด้วยเช่นกัน และหากในอนาคต...” 
  เป็น “...ระหว่างภาคการศึกษาเข้าไปด้วยเช่นกัน และหากในอนาคต...” 

7. หน้า 36 บรรทัดที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
  จากเดิม “…แล้วค่อยกล่าวถึงความหมายถึงเด็กปฐมวัย” 
  เป็น “…แล้วค่อยกล่าวถึงความหมายถึงของเด็กปฐมวัย” 

8. หน้า 45 บรรทัดที่ 38 แก้ไขข้อความ 
  จากเดิม “…ภาคปฏิบัติน้ันให้มากย่ิงขึ้น” 
  เป็น “…ภาคปฏิบัติน้ันให้มากย่ิงขึ้น” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖2 วันที่ 24 เมษายน 2562 ตามท่ีแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
3.1 ความคบืหนา้ กรณกีารแก้ไขหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑิต จํานวน 19 หลกัสตูร 

ใหเ้ปน็ไปตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง สอบถามว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่  
24 เมษายน 2562 ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 19 หลักสูตร 
โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป น้ัน กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ได้มีการปรับแก้ประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยได้เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาประชุมและดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เช่น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกหลักสูตรได้มีการปรับให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลที่เก่ียวข้องในระบบ CHE QA Online ให้ถูกต้องตามท่ี สกอ. กําหนด 
เรียบร้อยแล้ว และจะนําส่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ต่อไปในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
  - ไม่ม ี– 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.1 การเสนอขอเปดิหลกัสตูรใหม่  
หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
: Bachelor of Technology (Industrial Technology) 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะขอเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม : Bachelor of Technology (Industrial Technology) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่น 
ในการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้  
 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ  
๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

 (๑)  นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการเสียก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผล
อะไรที่จะเปิดโดยมีข้อมูลความต้องการของสังคมและจํานวนที่มีการผลิตอยู่แล้วโดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์ และถ้าหาก 
ไม่พร้อมจะเตรียมการอย่างไร โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีพร้อมโครงสร้างหลักสูตร  

 (๒) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
กลับไปพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยให้ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน  
 ดังน้ัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิด 
และข้อเสนอแนะก่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยขออนุญาตให้อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ บุญแจ้ง อาจารย์
ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นผู้นําเสนอการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะในหลักการของการนําเสนอหลักสูตรว่า ผู้นําเสนอต้องสรุปสาระสําคัญในประเด็น
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ต่าง ๆ ได้แก่ เหตุผลและความจําเป็นที่ประสงค์จะเปิดหลักสูตรพร้อมกับความต้องการของสังคม ความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และหากไม่พร้อมมหาวิทยาลัยมีวิธีการอย่างไร หลักสูตรมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน กลยุทธ์ในการหาผู้เรียน และอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยนําข้อมูลเหล่าน้ีเสนอพร้อมโครงสร้าง
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที  
   ส่วนข้อคิดเห็นสําหรับหลักสูตรน้ีน้ัน ต้องพึงระวังการนําคําว่า “นวัตกรรม (Innovation)” 
มาระบุไว้ในวิสัยทัศน์ ซึ่งหากนํามาระบุไว้เช่นน้ีจะต้องมั่นใจว่าสามารถทําได้จริงเพราะค่อนข้างยาก หากเลี่ยง
มาใช้คําว่า “สร้างสรรค์ (Creative)” จะสามารถตอบโจทย์ได้หรือไม่ เน่ืองจากวิสัยทัศน์หากเขียนแล้วไม่
สามารถกระทําได้จะส่งผลเสียต่อการประเมินหลักสูตรในอนาคต และสิ่งที่คาดหวังต้องการให้เป็นไปในอนาคต 
คือ การสร้างคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้   

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวว่า เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมและค่อนข้างจะสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่ต้องการให้มี 
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ได้มีโอกาสศึกษาต่อเพ่ือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีวิธีการ
หรือรูปแบบใดที่จะช่วยสนับสนุนและให้โอกาสเรียนปริญญาตรีต่อเน่ืองสองปี หรืออาจจะเป็นการเปิดสอน
หลักสูตรระยะสั้นให้เข้ามาศึกษาในบางรายวิชาที่สนใจเพ่ือนําไปต่อยอดในอาชีพของตนเอง โดยมีการประเมิน
วัดผลด้านคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดให้มีความสมบูรณ ์
และสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ กฎหมาย มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากหลักสูตรน้ีจัดทําก่อนที่จะมี
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ออกบังคับใช้ ดังน้ัน หากหลักสูตรน้ีจะปรับให้มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีต่อเน่ืองสองปีก็อาจจะกระทําได้ เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับประชาชนที่สนใจ และสอดรับกับ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 31  
   เรื่องหลักการ เหตุผล ความจําเป็น ควรระบุรายละเอียดเก่ียวกับปี พ.ศ. ของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ให้ชัดเจนและถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึงปรัชญาของหลักสูตรยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ช้ีให้เห็นว่าสอดรับกับความต้องการที่จะผลิต
บัณฑิตออกไปอย่างไร 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 1) ควรพิจารณาและปรับการเขียนเน้ือหาในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 2) ควรนําเสนอศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น นําเสนอตัวอย่างผลงานที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้เห็นและเกิดความม่ันใจในหลักสูตรมากย่ิงขึ้น 3) ควรระบุแหล่งประกอบการให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
4) ควรระบุให้เห็นความพร้อมด้านเครื่องมือให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น หรืออาจเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยว่ายังต้องการเครื่องมืออะไรที่จําเป็นต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานมากกว่าทฤษฎี  
เป็นต้น 



๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

5. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรน้ีตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมาก 
และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงกับบุคคลในท้องถิ่น  

6. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรเสริมในส่วนของการเช่ือมโยงกับเครือข่ายการทํางาน เน่ืองจาก
การจัดทําหลักสูตรต่าง ๆ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถนําบัณฑิตไปใช้ประโยชน์จากการทํางานได้ 
ทั้งน้ี ในปีที่ผ่านมาประธานเครือสหพัฒน์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกันได้เพราะ
เครือสหพัฒน์มีโรงงานจํานวนมาก รวมถึงการทําภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายหน่ึงที่ไม่สามารถ
มองข้ามได้ คือ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ซึ่งขณะน้ี 
มีสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ และ TCDC มีข้อมูลเรื่องวัสดุค่อนข้างมาก ดังน้ันจึงเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย 
ควรทําความเช่ือมโยงเครือข่ายไว้อีกหน่วยงานหน่ึง 

7. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ในหลักการของการนําเสนอหลักสูตรว่า เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วน้ัน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องจดประเด็นอย่างละเอียดเพ่ือตอบข้อสงสัยและ 
นํากลับไปแก้ไขเพ่ิมเติม จากน้ันให้นํากลับเข้ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอพัฒนาหลักสูตรต่อไป โดยให้
ระยะเวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที 
   ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยนําข้อ 3.1 – 3.3 รวมเป็นหัวข้อเดียว 
และควรเพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกับการลดช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบัน รวมถึงปรับเน้ือหาสาระให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
   หลักสูตรน้ีได้ติดต่อประสานสถานประกอบการท่ีใดบ้าง มีธุรกิจขนาดเล็ก (SME)  
ที่เก่ียวกับทางด้านเทคโนโลยีบ้างหรือไม่   

8. อาจารย์ ดร .สมศักด์ิ บุญแจ้ง อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ทางหลักสูตร 
ได้ประสานและปรึกษากับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ข้อสรุปว่าทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ไม่ต้องการให้เกิดการแข่งขันและการแย่งนักศึกษาซึ่งกันและกัน ทางหลักสูตรจึงตัดประเด็นของการศึกษา
ต่อเน่ืองสองปีออก ส่วนประเด็นของการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการน้ัน ทางหลักสูตรได้ติดต่อผ่าน 
สภาอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีข้อมูลของสถานประกอบการท้ังหมด ส่วน TCDC มหาวิทยาลัยมีความต้ังใจ 
อย่างมากแต่รอบที่ผ่านมาดําเนินการไม่ทัน อย่างไรก็ตามในระยะเวลาอันใกล้น้ีหลักสูตรมีความคิดที่จะ 
เข้าร่วมกับศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
ราชภัฏแห่งแรกที่จะเข้าไปร่วมขับเคลื่อนสังคมอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ข้อมูลเพ่ือตอบประเด็นข้อคําถามเก่ียวกับสถานประกอบการ ว่ามีรายละเอียดของรายช่ือสถานประกอบการ
ระบุไว้ที่หน้า 62  

10. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า 
ค่อนข้างเป็นกังวลเรื่องงบประมาณการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเก่ียวข้องกับการฝึก
ให้นักศึกษาเกิดทักษะต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจึงควรมีความพร้อมอย่างมาก 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
1. เห็นชอบในหลักการ และมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการกรณีการเสนอเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย  
ใหนํ้าเสนอ ๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

1) นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลใด
ที่จะเปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยมีข้อมูลความต้องการของสังคม ความพร้อมของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะความพร้อม
ด้านอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหากไม่พร้อมมหาวิทยาลัยมีวิธีการอย่างไร 
หลักสูตรมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับของมหาวิทยาลัยอ่ืน กลยุทธ์ในการหาผู้เรียน 
และอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  
โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีเสนอพร้อมโครงสร้างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 
10 นาที 

2) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
กลับไปพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
ให้ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 10 นาที 

 
๔.๒.2 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร จํานวน 3 หลักสตูร 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ี  

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขข้อมูล ดังน้ี 
   (1)  อาจารย์จิตติคุณ นิยมสิริ ขอเพ่ิมเติมคุณวุฒิว่าได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
(เกียรตินิยม อันดับ 1) 
   (2) อาจารย์ ดร.พิชาภพ พันธ์แพ ได้ลาออกจากราชการ จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์ ดร.
พิชาภพ พันธ์แพอาจารย์แวววรรณ ละอองศรี” 
   (3) อาจารย์ George Perry ได้หมดสัญญาจ้าง จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์ George Perry
อาจารย์ภัทรศรี อินทร์ขาว” 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2561 มีการแก้ไขข้อมูล ดังน้ี 

(1) อาจารย์พิชญา มณีรัตน์ ขอเปลี่ยนแปลงปีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จึงขอแก้ไข จากเดิม “พ.ศ. 2554” เป็น “พ.ศ. 2554พ.ศ. 2553”  

(2) อาจารย์สุทธามณี ธนะบุญเรือง ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน จึงขอแก้ไขเป็น 
“อาจารย์ Philip Y. Freiberg” 
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(3) อาจารย์จักรพันธ์ุ เพ็ชรขํา ได้ลาออกจากราชการ จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์วรัญญา 
ละอองศรี” 

(4) อาจารย์กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา ขอเปลี่ยนแปลงปีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จึงขอแก้ไข จากเดิม “พ.ศ. 2550” เป็น “พ.ศ. 2550พ.ศ. 2551” 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 
เน่ืองจากอาจารย์ Xuehong Qi หมดสัญญาจ้าง จึงขอแก้ไขเป็น “อาจารย์ชายภัทรสุวงศ์ วงศ์หล้า” 

 ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ 

 
๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 
 

  4.3.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งผูส้มควรดํารงตาํแหนง่ 
ผู้อํานวยการสาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักหอสมุด นําเสนอ 
ที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้มีมติ 
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักหอสมุด รายละเอียดตามคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 12/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักหอสมุดได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕9 จนแล้วเสร็จ  
ประธานกรรมการจึงรายงานการดําเนินงานของกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุดต่อสภามหาวิทยาลัย 
และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดที่ได้จากการสรรหา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น
ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๔ วรรคสอง ที่ประชุมได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
สํานักหอสมุด นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสํานักหอสมุด รวมท้ังการนํานโยบายและแนวทาง 
การพัฒนาของสํานักหอสมุดไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม
หมายเลข 1) 



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 

ควรหาวิธีการที่จะนํา PowerPoint การสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้าไปสู่ฐานข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าได้ และเช่ือมโยงถึงข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด สามารถค้นคว้าหาข้อมูล 
และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวก รวมถึงการนําหนังสือเก่า ๆ มาจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายสําหรับการค้นหาในอนาคต เพ่ือทําให้สํานักหอสมุดเป็นศูนย์รวมข้อมูล
อย่างแท้จริง  

๒. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) สํานักหอสมุดเป็นหน่วยงานสําคัญของการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ 
โดยเฉพาะงานวิจัย ซึ่งต้องประสานกับทางสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยเช่ือมโยงข้อมูลในส่วนของ 
Webometrics และในปัจจุบันมีการจัดอันดับของการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs) ซึ่งเหมาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างมากเน่ืองจากมีการทํางานในเชิงของ
การพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างมากและต่อเน่ือง ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรนําตัวช้ีวัดของการจัดลําดับดังกล่าวมา
พิจารณาอย่างละเอียด 2) ห้องสมุดควรมีการพัฒนาเชิงรุก ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดให้บริการ
ห้องสมุดตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษามาใช้บริการเพ่ือติวหนังสือและพักผ่อน ดังน้ัน ควรมีร้านอาหาร
หรือร้านสะดวกซื้อให้กับนักศึกษาเพ่ืออํานวยความสะดวก ถือเป็นการสร้างบรรยากาศของห้องสมุดอีกแบบหน่ึง 

 
จากน้ัน ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกรณีการอนุญาต 

ให้นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร .ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะประธานกรรมการ 
และกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักหอสมุด รวมทั้งหมด จํานวน  
4 ราย (ผู้ถูกคัดค้าน) อยู่ในห้องประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
ได้หรือไม่ 

เน่ืองจากนายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่อยู่ในที่ประชุม ที่ประชุมจึงเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร 
สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 10 วรรคสาม จากน้ัน ได้พิจารณาจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่ถูกคัดค้าน มีจํานวน
เหลืออยู่ 14 ราย เพ่ือดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน  
  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน จํานวน 4 ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน 14 ราย และที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ 10 เสียง จาก ๑4 เสียง และ 
ผลการลงมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เข้าร่วมดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

 
ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักหอสมุด ตามลําดับ 

ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้กําหนดวิธีการลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

โดยต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 14 วรรคสาม ในการน้ีมีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๘ คน ดังน้ัน จํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึง คือ 10 คะแนน  

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๑๘ คน ได้ดําเนินการลงมติโดยเปิดเผย 
ด้วยวิธีการให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  
ช่ืนชม ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุด โดยผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และวันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2566 
 
  4.3.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งผูส้มควรดํารงตาํแหนง่ 

ผู้อํานวยการสาํนกัศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
 
พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม นําเสนอที่ประชุมว่า  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 2562 ได้มีมติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 11/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕9 จนแล้วเสร็จ ประธานกรรมการจึงรายงานการดําเนินงานของกระบวนการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมต่อสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้จากการสรรหา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น
ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๔ วรรคสอง ที่ประชุมได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ัง 
การนํานโยบายและแนวทางการพัฒนาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 2) 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ฝากข้อคิดในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 1) จะมีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนาสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เป็นผู้นําด้านศิลปวัฒนธรรมระดับภูมิภาค 2) ควรพัฒนาเรือนอนุสารสุนทรให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรม และให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากย่ิงขึ้น รวมถึงอาคารเทพรัตนราชสุดาฯ  
ควรมีการพัฒนานิทรรศการต่าง ๆ ให้มีความเคลื่อนไหวและมีชีวิตมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีจํานวนผู้เข้ามารับบริการ 
เพ่ิมมากขึ้น 3) ศิลปวัฒนธรรม ไม่ควรเน้นเฉพาะความเป็นล้านนา แต่ควรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่ม
ชาติพันธ์ุต่าง ๆ และควรพัฒนาเรื่องใบลานให้เข้าไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มากย่ิงขึ้น 

๒. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรนําวารสารเข้าระบบฐานข้อมูล TCI ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
และมหาวิทยาลัยอย่างมาก 2) ทําอย่างไรให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นเรื่องความเป็นล้านนามากกว่าสถาบันอ่ืน 

จากน้ัน ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกรณีการอนุญาต 
ให้พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดี 
คณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคล
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังหมด จํานวน 5 ราย (ผู้ถูกคัดค้าน) อยู่ในห้อง
ประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้หรือไม่ 

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย 
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้ไม่ถูกคัดค้าน มีจํานวนที่เหลืออยู่ ๑3 ราย เพ่ือดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติ 
ให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน  

ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน จํานวน 5 ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน 13 ราย และที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจาก 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ 9 เสียง จาก ๑3 เสียง 
และผลการลงมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารง
ตําแหน่งบริหาร เข้าร่วมดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามลําดับ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้กําหนดวิธีการลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

โดยต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ข้อ 14 วรรคสาม ในการน้ีมีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๘ คน ดังน้ัน จํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึง คือ 10 คะแนน  

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๑๘ คน ได้ดําเนินการลงมติโดยเปิดเผย 
ด้วยวิธีการให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลการลงมติเป็นดังน้ี 

(๑) เห็นชอบ ๑๗ คะแนน 
(๒) ไม่เห็นชอบ -  คะแนน 

   (งดออกเสียง ๑ คน) 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และวันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง คือ วันที่ 3 มิถุนายน 
2566 

 
  4.3.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งผูส้มควรดํารงตาํแหนง่ 

ผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ในฐานะเลขานุการ ซึ่งได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น นําเสนอที่ประชุมว่า 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 2562 ได้มีมติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตาม
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 13/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 น้ัน  



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕3 จนแล้วเสร็จ จึงรายงานการดําเนินงาน
ของกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต่อสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอช่ือ 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จากการสรรหา คือ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็น
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.3.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕3 ข้อ 9 วรรคสอง ที่ประชุมได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ 
พริบไหว ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทาง 
การบริหารสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการนํานโยบายและแผนพัฒนาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 3) 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 1) ควรเร่งวิจัยเรื่องปัญหาหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน หากงบประมาณไม่เพียงพอ
อาจจะขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 2) ควรเร่งวิจัยเรื่องพืชท้องถิ่นเพ่ือนําผลวิจัยมาพัฒนาท้องถิ่นให้เห็นเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว เช่น กล้วยไม้ โกโก้ กาแฟ เป็นต้น 3) เรื่องฝายก้ันนํ้าไม่ได้นําเสนอในรายละเอียดว่าได้
ดําเนินการไปทั้งหมดก่ีแห่ง มีแห่งใดที่ประสบปัญหาและทําให้ประชากรในพ้ืนที่เดือดร้อนหรือไม่ เน่ืองจากการ
ทําฝายก้ันนํ้าน้ันมีทั้งผลดีและผลเสีย 

๒. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา-
มหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะว่า สิ่งที่ไม่ควรลืมสําหรับงานวิจัยของ
แม่ฮ่องสอน ได้แก่ เรื่องการกีฬาว่ิงระยะกลางและระยะไกล เน่ืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่เป็นเนินเขา
ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจจะเป็นจุดเด่นของประชากรพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเร่ืองของถั่วลายเสือซึ่งเป็น
ธัญพืชที่มีช่ือเสียง มีเอกลักษณ์และคุณลักษณะเฉพาะที่ปลูกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่าน้ัน  

๓. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่าสิ่งที่แม่ฮ่องสอนน่าจะนํามาทําวิจัย คือ เรื่องวิถีชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน ซึ่งเห็นว่า
เป็นจุดแข็งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากคนที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ันมีการดําเนินชีวิตและ 
มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น 
 

จากน้ัน ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกรณีการอนุญาต 
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ ดร.ถนัด  
บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะ
กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
รวมทั้งหมด จํานวน 2 ราย (ผู้ถูกคัดค้าน) อยู่ในห้องประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้หรือไม่ 



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ราย 
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ไม่ถูกคัดค้าน มีจํานวนที่เหลืออยู่ 16 ราย เพ่ือดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติให้
กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน  

ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน จํานวน 2 ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน 16 ราย และที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจาก 
ห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ 11 เสียง จาก  
16 เสียง และผลการลงมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กรรมการท่ีออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป 
 ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เข้าร่วม
ดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว เข้าสู่กระบวนการ
สรรหาต้ังแต่เมื่อใด คุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ เน่ืองจากก่อนหน้าน้ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เกรงว่าจะมีปัญหาตามมาในภายหลัง
ซึ่งคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 2) เพราะเหตุใดการดําเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต้องดําเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ๒๕๕3 โดยอนุโลม เหตุใดไม่จัดทําข้อบังคับเฉพาะของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันไปกับ
การจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้สําหรับการสรรหาในคร้ังน้ี 

๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา มีข้อกังวล
เก่ียวกับการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตําแหน่งว่าได้ศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องการแยกส่วน
ราชการ หากพิจารณาจากพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 11 วรรคสอง 
ระบุไว้ว่า “การแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานคณบดี สํานักงานผู้อํานวยการ และกอง ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ทําเป็นประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
แต่ขณะนี้ดําเนินการเหมือนในลักษณะเทียบเท่างานโดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความ 
ไม่ชัดเจนว่าสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมีฐานะเทียบเท่ากอง คณะ หรืองาน รวมถึงยังมีกองทุน จึงเกรงว่า 
จะสุ่มเสี่ยงและขัดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน เพ่ือความรอบคอบจึงต้องการให้ตรวจสอบหรือสอบถามไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความชัดเจน จึงควรชะลอการลงมติออกไปก่อน เน่ืองจากตอนที่ขอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้จัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน้ัน มหาวิทยาลัยเสนอขอจัดต้ังในลักษณะของงาน  
ไม่ได้เทียบเท่าคณะหรือกอง ตนเคยทักท้วงในที่ประชุมว่าหากจะจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
ฐานะเทียบคณะหรือเทียบเท่ากองน้ัน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติส่วนงานภายใน พ.ศ. 2550 

๓. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ 
พริบไหว ได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้ให้
ข้อมูลต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ที่ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 1) เก่ียวกับกรณีประเด็นปัญหาที่จะตามมาเหมือนกับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์
น้ัน เป็นคนละกรณีกัน กล่าวคือ กรณีของคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่ออายุราชการให้กับ 
ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี และยังรับราชการอยู่ แต่สําหรับกรณีน้ีเป็นไปตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ 
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังผู้ดํารงตําแหน่ง 
รองและผู้ช่วยของตําแหน่งดังกล่าว ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา และจะดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
เกินหน่ึงตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้” ซึ่งแปลว่าผู้ช่วยอธิการบดีจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ หากพิจารณาอย่างรอบคอบจะเห็นว่าไม่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการสรรหา เน่ืองจาก ณ วันที่ถูกเสนอช่ือและเข้ารับการสรรหารวมถึงการนําเสนอวิสัยทัศน์ฯ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ไม่สามารถทราบได้ว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติอย่างไร ดังน้ัน การพิจารณา
ควรพิจารณาจากตัวบทกฎหมาย ยกตัวอย่าง กรณีผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จะลาออกจาก
ตําแหน่งที่ปฏิบัติก็ต่อเมื่อได้รับเลือกหรือได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จึงยืนยันว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นครินทร์ พริบไหว มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติให้ความเห็นชอบ
และแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว เป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
กระบวนการสรรหาเป็นเพียงความคิดเห็น เป็นดุลยพินิจของกรรมการ 2) กรณีข้อบังคับการสรรหาฯ ในอดีตเมื่อ
ปี พ.ศ. 2553 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะ โดยให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม  
ซึ่งไม่เฉพาะสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเท่าน้ัน แต่มีอีกหลายหน่วยงานที่ได้ดําเนินการตามข้อบังคับ
ฉบับน้ีโดยอนุโลม เช่น วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ซึ่งได้ดําเนินการ
เป็นหลักการเดียวกันมาโดยตลอด แต่หากวันน้ีสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นให้ไปแก้ไขข้อบังคับก็ขึ้นอยู่กับมติ
ที่ประชุม 3) กรณีฐานะของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วน
งานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นส่วนงานภายใน และไม่ใช่ออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่มีการออกข้อบังคับด้วย เน่ืองจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 11 วรรคสาม ระบุให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ส่วนการดําเนินงานและการบริหาร
ให้ออกเป็นข้อบังคับ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การจัดต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
และออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งได้ดําเนินการเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานภายใน 
ได้แก่ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
(adiCET) และบัณฑิตวิทยาลัย 

๕. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า  
จากที่ได้ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามท่ีอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้ช้ีแจงในประเด็นข้อสังเกตและข้อห่วงใยต่าง ๆ น้ัน โดยเฉพาะเร่ืองของการดําเนินงาน
และสถานะของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการ ซึ่งในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 11 วรรคสาม ระบุไว้ชัดเจนว่า “การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน  
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างานให้ทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย”  



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีได้ให้อํานาจกับมหาวิทยาลัย แต่หากอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจํายังไม่คลายกังวล สภามหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึง  
เพ่ือพิจารณาประเด็นน้ีโดยเฉพาะ โดยให้อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ นําเสนอประเด็นเป็นข้อ ๆ เพ่ือนําเข้าสู่วาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังน้ี 1) สภาพปัญหา/เรื่องเดิมเป็นอย่างไร  
2) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 3) ข้อกฎหมายเป็นอย่างไร และ 4) ข้อเสนอแนะเป็นอย่างไร  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า กรณีการลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นครินทร์ พริบไหว โดยส่วนตัวเห็นว่ายังไม่ชัดเจน และมีความเห็นต่างว่าควรลาออกต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 
2562 เพราะมีการนําเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เกรงว่าจะมีปัญหาตามมาในภายหลัง จึงขอ
สงวนสิทธ์ิไม่ลงคะแนนเสียงในการลงมติครั้งน้ี  

 
ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ินตามลําดับ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงมติให้ความเห็นชอบตามบัตรลงมติที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

นําเสนอ โดยต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๘ คน ดังน้ัน จํานวนเสียงเกินก่ึงหน่ึง คือ 10 คะแนน  

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน ๑๘ คน ได้ดําเนินการลงมติโดยใช้การ
ลงคะแนนโดยวิธีลับและนับโดยเปิดเผย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ 
พริบไหว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยผลการลงมติเป็นดังน้ี 

(๑) เห็นชอบ ๑6 คะแนน 
(๒) ไม่เห็นชอบ -  คะแนน 

   (งดออกเสียง 2 คน) 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และวันที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง คือ 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 
 
  4.3.4 แต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาตจิากคณาจารย์ประจํา 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

 
  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 

 4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย กองทนุสนบัสนนุการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 

 
 - ไม่มี – 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ 4.6.1 เป็นวาระลับ เพ่ือให้ 

การประชุมดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปพิจารณาในวาระท้าย โดยขอนําระเบียบวาระที่ 4.6.2 
และระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ันจึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบ
วาระที่ 6 ต่อไปตามลําดับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ 4.6.2 และระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ัน 

จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 6 ต่อไปตามลําดับ 
 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 

 4.6.2 (ร่าง) กรอบอตัรากาํลงับคุลากรสายสนบัสนนุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
วิทยาเขตแม่ฮอ่งสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  
ได้พิจารณา (ร่าง) กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สํานักงานวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 แล้วน้ัน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 16 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สํานักงานวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.6.2 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
สํานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ 



๒๐ 
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ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
๕.1   ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการใหป้รญิญากติติมศกัดิ ์

เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ได้รบัปรญิญากติติมศกัดิ ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2561 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

 
๕.2  ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพือ่แต่งตั้งเปน็คณบดวิีทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เรื่อง คณุสมบตัิ หลกัเกณฑ์ และวิธกีารได้มา 
ซ่ึงผู้สมควรดํารงตาํแหนง่คณบดวิีทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหง่เอเชีย 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

 
๕.๓   การเปลี่ยนตําแหนง่ของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ จํานวน 1 อัตรา 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
 

 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 
๖ ตามลาํดับต่อไป 
 
 4.6.1 การปรบัปรุงตาํแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่

เลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตําแหนง่ผูช้่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จํานวน 4 ราย (วาระลบั) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.6.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
6/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.6.๑ (วาระลับ) โดยจัดทาํเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

6.1 การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

 



๒๑ 
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 ๖.๒ การขอลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพ่ือขอลาออกจากตําแหน่ง
ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน่ืองจากมีปัญหาด้านสุขภาพ
อาจจะส่งผลให้การทําหน้าที่ดังกล่าวไม่สมบูรณ์และไม่ต่อเน่ือง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  
เป็นต้นไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบการลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ของนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป 
 
 6.3 แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการ ต้ังแต่
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทําให้ตําแหน่งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ที่แต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงว่างลง  
 จากน้ัน รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอช่ือ
พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 ๖.4 ความคบืหนา้กรณกีารเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

และอธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา สอบถามที่ประชุมเก่ียวกับ 
ความคืบหน้ากรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังน้ี 1) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเรื่องส่งกลับคืนมาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บ้างหรือไม่ เน่ืองจากหลายมหาวิทยาลัยที่มีปัญหากรณีเดียวกันได้รับ



๒๒ 
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หนังสือแจ้งการส่งเร่ืองคืนจาก สกอ. กันบ้างแล้ว หากมีหนังสือแจ้งกลับมาทางมหาวิทยาลัยแล้วถือว่า
มหาวิทยาลัยได้รับทราบเร่ืองดังกล่าวแล้ว 2) การดําเนินการที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในจดหมายจะต้อง 
มีผู้รับผิดชอบ 3) ขอให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินการสอบถามไปยัง สกอ. อีกทางหน่ึงเก่ียวกับหนังสือแจ้งกลับ
ดังกล่าว 

จากน้ัน นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ต้ังแต่ตนเข้ามาทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มี
หนังสือแจ้งเร่ืองดังกล่าว จึงขอมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือติดตามและประสานข้อมูล 
เรื่องดังกล่าวจาก สกอ. แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการติดตาม เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๖.5 การตดิตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า เรื่องกระบวนการและการดําเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณา
จากสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้มีมติออกไปแล้ว เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยควรติดตามความคืบหน้าตามมติสภามหาวิทยาลัยต่อไป มิเช่นน้ันเรื่องต่าง ๆ อาจจะหลุดหายไป
ไม่ได้ดําเนินการต่อ โดยเฉพาะกรณีของการขอทราบความคืบหน้ากรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งตนได้สอบถามหลายคร้ัง  
ทั้งด้วยวาจาและหนังสือราชการ โดยไม่มีการนําเข้ามาแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบแต่อย่างใด   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
 ๖.6 การตดิตามความคบืหน้า  

กรณี การเดนิทางไปศกึษาดงูานตา่งประเทศของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
พ.ศ. 2557 
 

พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี 
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณารายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริงโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 และได้มีมติ
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพร้อม 
คําช้ีแจงไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) น้ัน  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยและบุคลากรอย่างมาก ดังน้ัน ควรทําหนังสือจากสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือเร่งรัดขอทราบผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานดังกล่าวอีกครั้งหน่ึง รวมถึงทําหนังสือไปยังคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย เน่ืองจากระยะเวลาล่วงเลยมาค่อนข้างนาน   



๒๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 
 ๖.7 ความคบืหนา้กรณีมีผู้เผยแพร่เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี 

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาการตรวจสอบกรณี
มีผู้เผยแพร่เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแจ้งความ
ดําเนินคดีเพ่ือหาผู้กระทําความผิด และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว น้ัน 

ขณะนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องค่าเสียหายที่จะฟ้องละเมิด 
2 ประเด็น ได้แก่ 1) คดีที่จะดําเนินการเรียกค่าเสียหายได้ปรากฏว่าหมดอายุความ 2) กรณีเรียกค่าเสียหาย 
ในคดีอ่ืน ๆ น้ัน มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินการ สําหรับการดําเนินคดีอาญากับผู้ที่นําเอกสารการประชุมสภา-
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเอกสารลับไปเปิดเผย คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว รวมถึง
การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสืบสวนในฐานะที่ได้รับแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกคนอาจถูกเรียกไปให้การและสอบปากคํา ซึ่งตนเห็นว่าเพ่ือความปรองดอง จึงขอเสนอ 
ให้ถอนแจ้งความไม่ต้องดําเนินคดี เน่ืองจากคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังได้ดําเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
แต่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจน หากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการสอบสวนสืบสวนอย่างจริงจัง กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องถูกเรียกไปสอบปากคํา ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นความเจ็บปวดของคนทํางาน เมื่อพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอขอต่อที่ประชุม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยถอนแจ้งความดําเนินคดีดังกล่าว  
ตนในฐานะที่เป็นผู้เสียหายและเป็นผู้ที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ หากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอนแจ้งความ
เพ่ือให้เกิดความปรองดอง ตนก็ยินดีที่จะดําเนินการตามมติที่ประชุม แต่ขอให้เกิดความปรองดองอย่างแท้จริง 
โดยไม่มีเรื่องใดมาทําให้ขุ่นเคืองใจต่อกันอีก มีอะไรขอให้พูดคุยกันอย่างเปิดใจ ทุกคนทําเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กรทั้งสิ้น  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ตนปฏิบัติหน้าที่ในสภามหาวิทยาลัย ก็พยายาม 
หาความปรองดอง แต่มุมมองอาจจะต่างกันได้ ตนเคยทํางานกับผู้บริหารมาในบางยุคบางสมัย เพราะคิดว่า
ตนเองพอที่จะมีความรู้ความสามารถจึงได้ขออาสาเข้ามาทําหน้าที่ ทั้งในสมัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช 
วงศ์หล้า เป็นอธิการบดี รวมท้ังในสมัยการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีคนปัจจุบัน คือ รองศาสตราจารย์  
ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ส่วนตัวน้ัน ตนไม่ใช่คนก้าวร้าว แต่ด้วยมุมมองที่เห็นต่างออกไปทั้งด้านของกฎหมาย 
หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาดีที่ไม่ต้องการให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับสภามหาวิทยาลัยแห่งน้ี แต่ทั้งน้ีด้วย
ความเคารพมติสภามหาวิทยาลัย ดังน้ัน คิดว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนต้องการให้เกิดความปรองดอง
มาโดยตลอด  



๒๔ 
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3. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา-
มหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรร่วมแรง
ร่วมใจทําให้มหาวิทยาลัยก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ควรนําเรื่องในอดีตมารื้อฟ้ืน ไม่ควรมองความผิดกันและกัน  
ต่างฝ่ายควรเริ่มต้นกันใหม่ และก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุข ส่วนเรื่องใดที่อยู่ในช่วงของกระบวนการต่าง ๆ 
ก็ต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต     
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบและเห็นชอบให้ถอนแจ้งความดําเนินคดีหาผู้กระทําความผิดกรณีมีผู้เผยแพร่เอกสาร
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ๖.8 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖2  
เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้ งที่ 7/2562 วันที่  
12 มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.  
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